

Số: /KH-KHCN

Bắc Giang, ngày tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 2198/KH-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc cải thiện, nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Bắc Giang năm 2021 và những năm tiếp theo

Thực hiện Kế hoạch số 2198/KH-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc cải thiện, nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Bắc Giang năm 2021 và những năm tiếp theo, Sở KH&CN Bắc Giang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

Tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chiến lược và cụ thể cải thiện các nội dung đánh giá của chỉ số PAPI. Phân đầu thực hiện các chỉ số năm sau cao hơn năm trước, từng bước nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công, xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực hiệu quả.

Nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong nỗ lực cải thiện Chỉ số PAPI.

Việc thực hiện kế hoạch nâng cao chỉ số PAPI năm 2021 phải thực hiện đồng bộ với Kế hoạch Cải cách hành chính hàng năm của Sở.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ với sự nỗ lực của toàn ngành khoa học và công nghệ; đồng thời có sự phân công trách nhiệm rõ ràng và có sự kiểm tra, giám sát thực hiện để đảm bảo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả, chất lượng.

II. NỘI DUNG

1. Đối với chỉ số nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến toàn thể công chức viên chức, người lao động hiểu rõ mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức, người lao động được tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến, kiểm tra, giám sát các nội dung mà theo quy chế dân chủ cơ quan quy định.

Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính của ngành.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với công chức, viên chức, người lao động, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nội quy, quy định của quy chế dân chủ cơ quan đã ban hành. Tăng cường hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.

2. Đối với chỉ số nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”

Tất cả thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Khoa học và Công nghệ được đưa ra thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và tiến tới thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (đối với các TTHC đủ điều kiện). Thực hiện nghiêm yết công khai đầy đủ các quy định về TTHC tại Bộ phận Một cửa và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh, của Sở. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức Một cửa.

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các văn bản có liên quan về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức để công chức, viên chức, người lao động biết, thực hiện; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, kiểm tra công vụ, việc giải quyết thủ tục hành chính để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Thực hiện nghiêm và đúng quy định về luân chuyển vị trí công việc, đặc biệt đối với những vị trí có khả năng dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Triển khai và thực hiện việc kê khai thu nhập cá nhân đúng quy định.

3. Đối với chỉ số nội dung “Cung ứng dịch vụ công”

Tăng cường công tác tuyên truyền và nâng cao hiệu quả thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện công khai minh bạch kết quả giải quyết các thủ tục hành chính của doanh nghiệp. Thực hiện số hoá kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN để lưu trữ, bảo quản và khai thác sử dụng một cách hiệu quả nhất. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và khai thác kết quả giải quyết TTHC điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước.

Thường xuyên rà soát, bổ sung các TTHC đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

4. Đối với chỉ số nội dung “Quản trị môi trường”

Tiếp tục tuyên truyền quán triệt, thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường và kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tham mưu UBND tỉnh định hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ hàng năm theo hướng ưu tiên ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, chọn tạo giống, thu hoạch, chế biến và bảo quản; bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; nghiên cứu các giải pháp hạn chế ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật hoá học trong nông nghiệp.

Tăng cường công tác thẩm định công nghệ đối với các dự án đầu tư có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp.

Tăng cường chỉ đạo, giám sát đối với công tác thu gom, lưu giữ, vận chuyển rác thải của cơ quan, đơn vị.

5. Đối với chỉ số nội dung “Quản trị điện tử”

Phổ biến, tuyên truyền để công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan được biết và khai thác, sử dụng Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử của Sở theo hướng đổi mới giao diện thân thiện, dễ tiếp cận; tăng cường các phương thức tương tác với người dân, nâng cao chất lượng cung cấp thông tin của cổng thông tin điện tử; đảm bảo thông tin được công khai đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

Nâng cao việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử Sở, tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp khai thác thông tin cần thiết cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh; tăng cường cung cấp tin bài phản ánh các quy định của pháp luật về doanh nghiệp; giải đáp chính sách về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên cổng thông tin điện tử và liên kết với Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ. Biên tập, cập nhật trang sàn giao dịch công nghệ và thiết bị *batex.vn*. Biên tập và cập nhật trang thông tin phục vụ nông nghiệp nông thôn *thongtinkhcn.com.vn*.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở.

Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch trên đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ về thời gian.

Chủ trì phối hợp với các phòng tổng hợp báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm (trước 20/3, 20/6, 20/9, 30/11), gửi Sở Nội vụ.

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở

Triển khai phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức thuộc phòng, đơn vị nội dung Kế hoạch số 2198/KH-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang và Kế hoạch này; phân công nhiệm vụ cho công chức để chủ động thực hiện các nội dung theo Kế hoạch. Định kỳ quý, 6 tháng và năm báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ngô Chí Vinh